



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีส่งสัตว์หรือสิ่งของ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีส่งสัตว์หรือสิ่งของ  
ในตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย)

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายกำหนด  
เวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่  
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน  
ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบในตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ  
การขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย) ได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการขนส่งทางบก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ในปัจจุบันได้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อการประเมินความรู้ความสามารถ  
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
คลี่คลาย กรมการขนส่งทางบกจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
ทางเว็บไซต์ <https://dlt.thaijobjob.com> และ <http://apps.dlt.go.th/hr> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”  
ต่อไป จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินติดตามการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่จากเว็บไซต์ดังกล่าว

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้น กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศ  
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง  
ที่ประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการประเมิน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ  
ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และสำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัคร  
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การประเมินตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่  
ด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร ๑ ชั้น ๒

ถนน...

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กรรมการขนส่งทางบกจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดวันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวรัตนา อธิธอมร)

ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่งสินค้า

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีส่งสัตว์หรือสิ่งของ  
ฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย) จำนวน ๗ ราย

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล
๖๔๐๔๐๓๐๐๑	นางสาว กนกวรรณ แก้วมณี
๖๔๐๔๐๓๐๐๒	นางสาว จีรภัศ อยุ่เย็น
๖๔๐๔๐๓๐๐๓	นางสาว จิตาภา ลากโพธิ์ชัย
๖๔๐๔๐๓๐๐๔	นาย พงศ์จรัส ก้างออนตา
๖๔๐๔๐๓๐๐๕	นาย ปุณณรัตน์ ใจนวล
๖๔๐๔๐๓๐๐๖	นาย กษิตินาถ บุญจิ้น
๖๔๐๔๐๓๐๐๗	นาย อภิวัฒน์ ไชยสีดา